

NGHỊ QUYẾT
Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi: Chi ủy: Chi bộ Ngoại Ngữ

Đảng ủy: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

- Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của Ban Thường vụ Công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng;

- Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên họp ngày 25 tháng 02 năm 2025, đã họp xét và đề nghị giới thiệu quần chúng **Trần Cẩm Ninh** vào đảng;

- Tổng số ủy viên Ban thường vụ Công đoàn: 03 đ/c; có mặt: 03 đ/c; vắng mặt: 00 đ/c;

- Sau khi xem xét Nghị quyết số 02NQ/CĐBPNN ngày 13/02/2025 của Công đoàn Bộ phận Ngoại Ngữ về việc đề nghị giới thiệu kết nạp quần chúng vào Đảng, Ban thường vụ Công đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên nhận thấy:

Công đoàn viên **Trần Cẩm Ninh** có những ưu, khuyết điểm chính:

1. Phẩm chất chính trị

Có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối và nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Luôn trau dồi kiến thức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực công tác cho bản thân. Nhận thức rõ nhiệm vụ của người Đảng viên và có động cơ phấn đấu và Đảng đúng đắn, trong sáng.

2. Đạo đức, lối sống

Có lối sống trong sáng, lành mạnh, giản dị, giữ gìn phẩm chất tư cách đạo đức. Chấp hành nghiêm chỉnh mọi nội quy, quy định của Nhà trường. Giữ gìn đoàn kết nội bộ, quan hệ với đồng nghiệp và sinh viên đúng mực, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nơi cư trú.

3. Năng lực công tác

Công đoàn viên **Trần Cẩm Ninh** có tác phong làm việc nhanh nhẹn, khoa học, có thái độ văn minh, lịch sự trong quan hệ xã hội; giải quyết công việc tận tình, chu đáo.

Có ý thức trách nhiệm cao trong công việc, năng động, sáng tạo, linh hoạt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao tại Bộ môn và Khoa.

Năm học 2023-2024: Dạy các học phần tiếng Trung của Khoa và Bộ môn với số giờ là 455.8/420 giờ chuẩn; giờ NCKH là 1500/600 giờ chuẩn. Là tác giả chính của bài báo Hội thảo Quốc gia; Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải nhì cấp trường. Chính sửa giáo trình, chương trình, tham gia các hoạt động Seminar, giao lưu chuyên môn do Bộ môn, Khoa tổ chức.

Năm học 2022-2023: HTSXNV và đạt danh hiệu Lao động tiên tiến.

Năm học 2023-2024: HTSXNV và đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

4. Quan hệ quần chúng

Sống hoà nhã với đồng nghiệp, nhiệt tình, sôi nổi được mọi người tin tưởng, quý mến. Có tinh thần đoàn kết giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác.

Tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể do công đoàn bộ phận Ngoại Ngữ và Công đoàn trường tổ chức: phong trào văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn; tham gia các cuộc thi online do Công đoàn trường tổ chức. Đạt kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ do Trung ương đoàn trao tặng.

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng ủy xem xét, kết nạp công đoàn viên **Trần Cẩm Ninh** vào Đảng, với sự tán thành của 03/03 đồng chí đạt 100% trên tổng số ủy viên Ban thường vụ được triệu tập số không tán thành 00 đồng chí.

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng công đoàn viên **Trần Cẩm Ninh** trở thành Đảng viên chính thức của Đảng.

